

Chi bộ thôn Kim Châu 2, xã An Châu (Đông Hưng) là 1 trong 12 chi bộ được Ban Thường vụ Huyện ủy Đông Hưng lựa chọn thực hiện thí điểm mô hình chi bộ kiểu mẫu. Đồng chí Nguyễn Bình Hiếm, Bí thư Chi bộ cho biết: Chi bộ hiện có 69 đảng viên. Thời gian qua, Chi bộ duy trì nền nếp sinh hoạt, phát huy tốt vai trò lãnh đạo trong thực hiện các nhiệm vụ, đặc biệt là trong phát triển kinh tế. Dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, những năm qua, người dân trong thôn đã thay đổi nhiều trong tư duy sản xuất, coi vụ đông là một trong những vụ sản xuất chính, góp phần tăng thêm thu nhập, thôn trở thành điểm sáng trồng cây vụ đông của xã, của huyện. Đây cũng là nội dung Chi bộ lựa chọn đăng ký để xây dựng chi bộ kiểu mẫu.

Để thực hiện nội dung này, Chi bộ thôn Kim Châu 2 ban hành nghị quyết lãnh đạo, trong đó khuyến khích đảng viên phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu trong trồng cây vụ đông. Đảng viên được giao phụ trách các hộ gia đình, các đoàn thể của thôn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tích cực trồng cây vụ đông để nâng cao thu nhập. Phân đấu diện tích trồng cây vụ đông năm 2022 của thôn đạt 60ha. Ngoài ra, Chi bộ tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt; phấn đấu 100% đảng viên sử dụng hiệu quả phần mềm "Sổ tay đảng viên điện tử" phục vụ sinh hoạt và học tập.

Cũng như Chi bộ thôn Kim Châu 2, sau khi được Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh lựa chọn thực



Tích cực xây dựng MÔ HÌNH CHI BỘ KIỂU MẪU

Đề án số 02-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu trong các loại hình chi bộ ở Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2022 - 2025 được các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai với tinh thần tích cực, tạo sinh khí mới góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên.



Thường trực Đảng ủy xã An Châu (Đông Hưng) thường xuyên trao đổi, nắm bắt tình hình xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu của Chi bộ thôn Kim Châu 2.

hiện thí điểm mô hình chi bộ kiểu mẫu, Chi bộ 1, Đảng bộ Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Bình đã tổ chức quán triệt, triển khai nội dung đề án đến tất cả

đảng viên; xây dựng cụ thể các bước công việc, lộ trình thực hiện. Theo đồng chí Nguyễn Thị Liên, Phó Bí thư Chi bộ: Để xây dựng thành công chi bộ kiểu mẫu,

Chi bộ xác định 4 nhiệm vụ trọng tâm. Ngoài duy trì tốt nền nếp sinh hoạt, hàng quý Chi bộ sẽ tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, nội dung sinh hoạt chuyên

để bám sát thực tế nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của Công ty từng thời điểm nhằm phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo động viên sản xuất, bảo đảm cung cấp nước sạch kịp thời, ổn định; phấn đấu đến năm 2025 tổng công suất khai thác nước sạch toàn Công ty đạt 100.000 m³/ngày đêm với 95.000 khách hàng. Hướng dẫn, yêu cầu đảng viên sử dụng hiệu quả phần mềm "Sổ tay đảng viên điện tử"; phấn đấu mỗi đảng viên một tháng có trên 30 điểm tích lũy. Thực hiện giao nhiệm vụ cho đảng viên theo từng tháng, từng quý, thường xuyên tổ chức kiểm tra việc thực hiện của đảng viên, kịp thời động viên các đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ, nhắc nhở các đồng chí thực hiện chưa tốt, từ đó có ý thức và tinh thần phấn đấu tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Theo đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Trưởng phòng Tổ chức đảng - Đảng viên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy: Thời gian qua, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã chủ động triển khai thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với nội dung và lộ trình phù hợp với điều kiện thực tiễn ở cơ sở; đồng thời, tổ chức khảo sát, chọn trong mỗi loại hình chi bộ từ 1 - 3 chi bộ để lãnh đạo thực hiện thí điểm xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu. Đến nay, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đều đã hoàn thành lựa chọn các chi bộ thực hiện thí điểm trong năm 2022. Các chi bộ sau khi được lựa chọn đã chủ động xây dựng, ban hành nghị quyết thực hiện; xây dựng cụ thể các bước công việc, lộ trình thực hiện, phân công chi ủy viên, đảng viên thực hiện từng công việc từ nay đến cuối năm. Nhìn chung, cấp ủy cơ sở, chi bộ đã chủ động, sáng tạo lựa chọn nội dung, tiêu chí xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu sát với đặc điểm, tình hình thực tiễn, có tính khả thi để phát huy ưu điểm, thế mạnh của cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên ở từng đơn vị. Để việc triển khai Đề án trong thời gian tới tiếp tục đạt hiệu quả, các cấp ủy, tổ chức đảng cần tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu, đồng thuận cùng với tổ chức đảng xây dựng chi bộ kiểu mẫu, nâng cao ý thức trách nhiệm, tự giác học tập, tu dưỡng, rèn

Đồng chí Phạm Xuân Biển, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh



Đối với 6 chi bộ thực hiện thí điểm xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối yêu cầu các chi bộ phải căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình để bổ sung tiêu chí riêng sao cho phù hợp, sát với chức năng, nhiệm vụ, để thực hiện, để nhận diện và dễ kiểm tra, đánh giá. Các chi bộ đã được cấp ủy cơ sở đề xuất, đăng ký nhưng chưa được lựa chọn thực hiện trong năm 2022 và các chi bộ khác, cấp ủy cơ sở tiếp tục chỉ đạo, xây dựng kế hoạch để các chi bộ phấn đấu thực hiện các nội dung, khung tiêu chí theo Đề án số 02-ĐA/TU, Kế hoạch số 47-KH/ĐUK và kế hoạch của cấp ủy cơ sở; dự kiến lộ trình đăng ký xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu đến năm 2025.

Ông Nguyễn Thành Thắng, Chi bộ thôn Kim Châu 2, xã An Châu (Đông Hưng)



Là đảng viên sinh hoạt tại chi bộ được chọn thí điểm xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu tôi cảm thấy rất vinh dự và tự hào. Để góp phần cùng Chi bộ xây dựng thành công mô hình chi bộ kiểu mẫu, trong thời gian tới, song song với việc chấp hành tốt nền nếp sinh hoạt chi bộ, tôi sẽ tiếp tục tích cực tham gia đóng góp xây dựng nghị quyết chi bộ hàng tháng, nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ Chi bộ giao. Đặc biệt, thường xuyên tuyên truyền, vận động người thân trong gia đình, người dân tích cực phát triển kinh tế, tham gia trồng cây vụ đông để nâng cao thu nhập.

luyện, thực hiện tốt nhiệm vụ của đảng viên, chi ủy, bí thư chi bộ, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. Bên cạnh đó, đảng ủy cơ sở cần thường xuyên chỉ đạo, giám sát, kiểm tra việc xây dựng mô hình chi

bộ kiểu mẫu; phân công cấp ủy viên phụ trách chi bộ để nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện.

ĐÀO QUYÊN

Không để dịch chồng dịch mùa hè

Qua hệ thống giám sát của ngành y tế, những tháng gần đây có sự gia tăng lượng bệnh nhân tới khám, tư vấn và điều trị một số bệnh truyền nhiễm mùa hè, nhất là bệnh tay chân miệng, bệnh về đường tiêu hóa. Để bảo vệ sức khỏe, ngành y tế khuyến cáo người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, chú ý sức khỏe trẻ nhỏ, người cao tuổi trong những đợt nắng nóng gay gắt.

Bác sĩ Đặng Quang Huy, Trưởng khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết: Hệ thống giám sát của ngành y tế Việt Nam hiện đang theo dõi hơn 40 bệnh truyền nhiễm gồm các bệnh truyền nhiễm nhóm A và nhóm B. Tại Thái Bình, ngành y tế từ tỉnh tới cơ sở cũng thường xuyên giám sát, theo dõi các bệnh truyền nhiễm, nhất là dịch Covid-19. Covid-19 có thể gây ra tình trạng bệnh nặng, thậm chí tử vong với người cao tuổi, người có hệ miễn dịch yếu và những người chưa tiêm đủ liều vắc-xin. Dù hiện nay dịch Covid-19 đã được kiểm soát tốt, số ca mắc mới, tử vong giảm song với tốc độ lây lan cao, dịch có thể bùng phát trở lại. Ngoài Covid-19, tay chân miệng, sốt xuất huyết..., ngành y tế cũng đang giám sát nhằm phát hiện sớm một số bệnh truyền nhiễm mới có dấu hiệu gia tăng, bùng phát tại khu vực châu Âu mà WHO đang cảnh báo như: đậu mùa hươu, viêm gan cấp tính chưa rõ nguyên nhân.

Với khí hậu nóng ẩm cộng thêm sự giao lưu đi lại của người dân tăng cao như hiện nay là điều kiện thuận lợi cho dịch bệnh phát sinh, phát triển, nhất là các bệnh lây truyền qua đường hô hấp, đường tiêu hóa. Các bệnh: tiêu chảy do virus Rota, tay chân miệng, lỵ, thương hàn, sởi, cúm, sốt xuất huyết, viêm não... thường có số mắc cao, nhất là ở trẻ em dưới 5 tuổi và có thể bùng phát thành dịch lớn nếu không được kiểm soát. Tác nhân gây bệnh thường gặp phần lớn là các virus, vi khuẩn. Theo số liệu báo cáo của

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, 5 tháng đầu năm 2022, số ca mắc sốt xuất huyết, tay chân miệng trên địa bàn tỉnh tăng cao so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, số ca mắc sốt xuất huyết 5 tháng đầu năm 2022 là 17 ca, tăng 12 ca; số ca mắc tay chân miệng là 147 ca, tăng 95 ca so với cùng kỳ năm 2021. Ngoài các ca mắc sốt xuất huyết ngoại sinh cũng đã ghi nhận các ca nội sinh. Bên cạnh đó, hệ thống giám sát cũng ghi nhận một số bệnh giảm so với cùng kỳ năm ngoái như: hội chứng cúm, ho gà, thủy đậu, quai bị... Trước bối cảnh bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng đang diễn biến phức tạp ở nhiều tỉnh, thành phố, để chủ động phòng, chống dịch bệnh mùa hè năm 2022, không để dịch chồng dịch, Sở Y tế đã có văn bản gửi các ban, ngành, đoàn thể, các

huyện, thành phố, đơn vị về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh mùa hè. Cụ thể, Sở Y tế đề nghị các đơn vị trong ngành tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, thực hiện cách ly, kịp thời xử lý triệt để ổ dịch không để bùng phát dịch trong cộng đồng; tiến hành lấy mẫu xét nghiệm xác định tác nhân gây bệnh; củng cố các đội chống dịch cơ động, đội cấp cứu lưu động; tổ chức tốt việc thu dung điều trị bệnh nhân; chủ động nhu cầu về thuốc, vắc-xin, sinh phẩm, vật tư, hóa chất, trang thiết bị cho các hoạt động phòng, chống dịch...

Bác sĩ Đặng Quang Huy cho biết thêm: Dù các bệnh dễ lây lan và có thể bùng phát thành dịch song nếu người dân thực hiện tốt các biện pháp vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân và

có sự vào cuộc tích cực của các ngành, địa phương, đơn vị thì dịch bệnh có thể không xảy ra hoặc chỉ xảy ra ở quy mô nhỏ. Để nâng cao sức khỏe, người dân cần duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, tạo tâm lý thoải mái, tránh căng thẳng; thường xuyên tập luyện thể dục thể thao; giữ gìn vệ sinh cá nhân, duy trì thói quen rửa tay bằng xà phòng, đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng, nơi tập trung đông người; vệ sinh nhà cửa, môi trường sống xung quanh mình, lật úp các vật dụng không cần thiết, dọn sạch rác thải, phế thải, hạn chế nơi sinh sản của muỗi. Đối với các bệnh truyền nhiễm đã có vắc-xin, người dân cần chủ động tiêm đúng, đủ liều theo khuyến cáo của ngành y tế để phòng bệnh.

HOÀNG LANH



Bệnh nhi mắc tay chân miệng điều trị tại Bệnh viện Nhi Thái Bình.

"Nổi lòng của bố" là chủ đề và nội dung chính xuyên suốt buổi truyền thông về PCTHCTL đã và đang được thực hiện tại một số địa phương trong tỉnh. Tiểu phẩm kể về một ông bố là người nghiện thuốc lá lâu năm. Từ sau khi vợ mất vì căn bệnh ung thư, buồn chán, ông càng hút thuốc lá nhiều hơn nên sức khỏe ngày càng sa sút. Vì lo cho bố sẽ mắc bệnh như mẹ, con gái ông quyết tâm tìm cách để bố cai thuốc lá. Sau thời gian được tuyên truyền, thuyết phục, người bố đã hiểu ra và đã quyết tâm cai thuốc lá, lấy lại sức khỏe, niềm vui cho các con. Tiểu phẩm mang màu sắc, cách thể hiện vừa có yếu tố bi kịch vừa có hài kịch nhưng chứa đựng những thông điệp cần quan tâm, đó là những con số đáng báo động về tác hại của thuốc lá và hệ lụy mà thuốc lá gây ra với con người. Đó còn là tiếng nói của chính những người trong cuộc về tác hại của thuốc lá và cách PCTHCTL. Thông qua tiểu phẩm, người xem sẽ nhận thấy có mình trong đó. Từ "Nổi lòng của bố" mà có thể sẽ thay đổi nhận thức về sự nguy hiểm của thuốc lá từ đó chuyển biến trong hành động để có thể cùng nhau xây dựng những gia đình không khói thuốc và xây dựng môi trường không khói thuốc lá.

Bà Vũ Thị Lý, xã Thái Phúc (Thái Thụy) chia sẻ: Nhà tôi vẫn còn có người hút thuốc lá, thuốc lá còn nên khi xem tiểu phẩm với những kiến thức được cung cấp về tác hại nguy hiểm từ khói thuốc lá cho người trực tiếp hút cũng như những người xung quanh, tôi sẽ phải vận động gia đình, người thân sớm từ bỏ thuốc lá, thuốc lá đang gây hại biết bao người và nếu không từ bỏ thì hại cả thế hệ mai sau nữa.

Còn bà Nguyễn Thị Huyền, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thái Phúc cho biết: Tôi thấy hình thức tuyên truyền này dễ hiểu, tạo sự lôi cuốn cho người xem, giúp người xem dễ tiếp thu, sau đó ai

PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ

"Nổi lòng của bố"

Biểu diễn tiểu phẩm truyền thông về phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTHCTL) là chương trình đang được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thực hiện song song với hoạt động đồng diễn thể thao không khói thuốc lá ở nhiều địa phương trong tỉnh.



Biểu diễn tiểu phẩm truyền thông "Nổi lòng của bố" tại xã Minh Quang (Kiến Xương).

cũng có cái nhìn đầy đủ về tác hại của việc hút thuốc lá. Tôi mong hình thức sân khấu hóa như này cần được nhân rộng và đẩy mạnh hơn nữa ở nhiều địa phương.

Tác hại của thuốc lá, lợi ích của việc xây dựng môi trường không khói thuốc lá và các văn bản Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá... những vấn đề tưởng chừng như khô khan, khó nhớ đã được sân khấu hóa ngắn gọn, súc tích khiến người xem dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Các buổi đồng diễn truyền thông có tác dụng tuyên truyền rất tốt và đã chuyển tải thành công thông điệp "Vi sinh khỏe của cộng đồng - Hãy nói không với thuốc lá" đến đông đảo cán bộ, nhân dân địa phương.

Ông Trần Văn Thu, Phó Chủ tịch UBND xã Minh Quang (Kiến Xương) sau khi xem xong các tiết mục biểu diễn chia sẻ: Nội dung tuyên truyền rất hiệu quả, thông qua nội dung tiểu phẩm đã tác động mạnh mẽ đến người xem. Mỗi người đều nhận thức rõ hơn về tác hại của thuốc lá, qua đây sẽ góp phần lan tỏa ra trong nhân dân về việc bỏ thuốc lá càng sớm càng tốt. Đối với địa phương cũng sẽ ban hành những kế hoạch hành động và những tiêu chí cụ thể, đưa nội dung không hút thuốc lá vào trong tiêu chí thi đua của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động...

Việc giúp một người đang nghiện thuốc lá từ

bỏ hút thuốc thực sự là điều không dễ dàng. Nhiều người gặp khó khăn khi cai thuốc lá hoặc dễ bị tái nghiện sau một thời gian ngưng sử dụng. Chính vì vậy, chọn cách thức truyền thông phù hợp chính là một trong những yếu tố quan trọng giúp người dân nhận thức được tác hại khôn lường của thuốc lá gây ra đối với sức khỏe con người. Truyền thông đã góp phần tạo nên những thay đổi tích cực trong cộng đồng, có rất nhiều người ủng hộ hoạt động truyền thông PCTHCTL và đã giảm hút, nhiều người đã bỏ hẳn được thuốc lá.

HOÀNG THIA

(Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh)